



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๐๔ ๘

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ/
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ/รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร/
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี/คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/คณบดีคณะสารสนเทศและ
การสื่อสาร/คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์/
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด/ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
และพัฒนาระบบราชการ/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการพัฒนาผู้บริหารในทุกๆระดับ นั้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของ
ชาติ ได้จัดโครงการสัมมนา "ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ" ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายการ
ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี สภามหาวิทยาลัยได้เสนอ
รายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเข้า
ร่วมโครงการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รับทราบการจัดโครงการฯ และพิจารณาแล้วมีมติให้รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการ (ที่ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย) พิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา
และสถานที่ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ